

VƯỜN CHIM LẬP ĐIỀN

Vườn chim lập điền, thuộc xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu là vườn chim tư nhân do ông Thái Văn Sĩ làm chủ, có diện tích lớn với hơn 21 ha, được hình thành từ rất lâu, trước đây nơi đây là rừng ngập mặn, do ông Thái Văn Khánh là cha của ông Thái Văn Sĩ khai phá, sau khi ông Khánh qua đời thì giao lại cho người con trai thứ sáu là ông Thái Văn Sĩ canh tác.

Nơi đây từ xưa, đã có rất nhiều loài chim về đây trú ngụ, xây tổ, có khoảng hơn 40 loài chim trú ngụ như: Cò, Vạc, Cồng Cộc, Diệc, Chàng Bè, Giang Sen, Điền Điền...., đến năm 1994, ông Sĩ mới có ý tưởng chăm sóc, nuôi dưỡng bằng cách tạo một số trảng để chim đậu, chim bắt mồi ăn. Nơi đây có hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan thiên nhiên mát dịu, không khí trong lành. Đây được coi là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn cho khách tham quan tìm hiểu về môi trường sinh thái, gần gũi với thiên nhiên.

Hiện nay, Vườn chim Lập Điền được xã, huyện và cả tỉnh cùng quan tâm. Con đường đã được mở rộng dẫn về ấp, vừa tiện cho bà con đi lại, vừa “thu hút” du khách tới thăm.

Đến với vườn chim quý du khách sẽ có dịp đi “đạo” trên những chiếc bè, và được ngắm hệ thực vật đa dạng và quen thuộc như cây tràm, mắm, đước, cây tra, nhàu, nhãn lồng (lạc tiên)...Được ngắm nhìn sắc đỏ, vàng của hoa cây tra và các loài hoa khác bình dị mang đậm hồn quê xứ sở; được ngắm nhìn những kèo ong đủ kích cỡ với những chú ong cần mẫn mang mật ngọt cho đời.

Dưới ao là dòng nước trong mát đủ các loại thủy sinh, phát triển một cách tự nhiên, được nghe những âm thanh từ tiếng lá khua vào nhau, tiếng chim ríu rít trên cao, tiếng cá tôm lách sóng...tất cả hòa quyện dịu êm như câu vọng cổ quê nhà.

Trên những chiếc bè quý khách sẽ được phục vụ, được thưởng thức các món ăn mang đậm chất miền quê sông nước như: Mắm kho với cá phi, gỏi rau càng cua trộn với Ba khía, khô cá phi một nắng, khô cá kèo....Được thưởng thức những ly rượu chanh thơm ngon do chính gia đình ướp, ủ, pha chế. Được nghe những bài ca tài tử qua những giọng hát ngọt ngào của những cô gái xứ biển.